

## ทำนายนิสัย.....ดูดวง.....จากปลายนิ้วมือ

นำเสนอเมื่อ : 26 มิ.ย. 2552



### ทำนายนิสัย.....ดูดวงจากปลายนิ้วมือ

เป็นความจริงที่ยอมรับกันไปแล้วว่าแต่ละคนบนโลกใบนี้มีชุดลายนิ้วมือที่แตกต่างกันหมด ชาวเราได้คิดค้นวิธีที่จะอ่านลักษณะพิเศษด้านบุคลิกลักษณะและโชคชะตาโดยการศึกษาริ้วคลื่นและวงกลมที่ปรากฏอยู่ที่ปลายนิ้วมือของคุณ

ซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่านิ้วมือของหญิงที่จะมาเป็นลูกสะใภ้จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากรหัสที่ใจดังเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เจอคนชั่วผู้หญิงที่มีลายนิ้วมือแบบสลับกันไปมาระหว่างวงกลมและริ้วคลื่น เพราะเชื่อกันว่าผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนี้จะนำปัญหาหมาสู่ตระกูล ความทุกข์ และมักจะก้าวร้าวมาก

เราจึงได้นำข้อบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับโชคชะตาและบุคลิกลักษณะนิสัยตามลายวงกลมและริ้วคลื่นบนปลายนิ้วทั้งห้าในแต่ละมือมาให้คุณผู้ชายควรรวดูที่มือซ้าย ขณะที่ผู้หญิงควรรวดูที่มือขวา

นี่คือสรุปแบบที่แตกต่างกันของวงกลมและริ้วคลื่นที่เห็นได้จากทุกนิ้ว การอ่านให้เริ่มอ่านจากนิ้วโป้งก่อน แล้วค่อยไปที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้ววงและนิ้วก้อยตามลำดับ นี่คือลำดับที่บ่งบอกเกี่ยวกับดวงชะตาและโชคชะตาในชีวิตของคุณ



เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงเราจะใช้ O แทนวงกลม และ W แทนริ้วคลื่น

**แบบ: OOOOO (วงกลมทั้งหมด)** ความหมาย: คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง มีความหนักแน่นและอารมณ์ร้อน รักอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร โชคของคุณก็จะพลิกผันอย่างมากในช่วงชีวิต สิ่งที่เป็นบ่อเกิดของคุณคืออารมณ์ร้อนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องฝึกที่จะอดทนอดกลั้นและสงบสติอารมณ์เอาไว้

**แบบ: WWWWW (ริ้วคลื่นทั้งหมด)** ความหมาย: คุณเป็นคนตรงไปตรงมา เปิดเผย ที่สามารถติดต่อไปมาตามสถานการณ์ นิ้วแบบนี้แสดงให้เห็นลักษณะของคุณที่อ่อนไหวมาก และเหมาะที่จะทำงานออกแบบและงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีลายนิ้วมือแบบนี้มักจะมีความซื่อสัตย์และรู้สึกผิดตลอดเวลาในแวงสังคม ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การเมือง หรืองานอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องพบปะผู้คน

**แบบ: WOOOO** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีจิตใจใสสะอาด ตรงไปตรงมาที่ค่อนข้างทำงาน รับรองได้เลยว่าจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนบริวาร ก็จะมีคนเอ็นมื่อมาช่วยคุณตลอด คุณยังเป็นคนที่จิตใจดีงามอีกด้วย

**แบบ: OOOOW** ความหมาย: เนื่องจากคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง มีความหนักแน่นและอารมณ์ร้อน รักอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร โชคของคุณก็จะพลิกผันอย่างมากในช่วงชีวิต สิ่งที่เป็นบ่อเกิดของคุณคืออารมณ์ร้อนดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องฝึกที่จะอดทนอดกลั้นและสงบสติอารมณ์เอาไว้

**แบบ: OWWW** ความหมาย: คุณจะสามารถเลือกอาชีพที่มีเกียรติ คุณจะประสบความสำเร็จมาก อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรที่จะหวั่นไหวเกินไป และต้องไม่ถูกอุบายของตัวเอง คุณจะต้องคอยระวังหลังไว้ให้ดี เพราะมีแนวโน้มว่าจะมีคนฉ้อฉลและหักหลังคุณ เหมืองถึงผลประโยชน์ระยะยาว

**แบบ: OOOOW** ความหมาย: คุณจะเป็นคนอารมณ์ร้าย และค่อนข้างที่จะค่อนข้างคิดลบ ซึ่งเป็นที่เห็นคติที่ผิดและอาจทำให้คุณเดินทางผิดได้ง่ายๆ ถ้าคุณสามารถแก้ไขได้ คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมาก คุณมีศักยภาพอยู่แล้วดังนั้นเวลาจะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจให้ดี

**แบบ: OWWW** ความหมาย: คุณจะทำงานหนักในช่วงต้นของการทำงาน เมื่อถึงวัยกลางคนหรือมากกว่านั้น คุณจะได้รับการยอมรับและรางวัล ดังนั้นยังคงอายุมากขึ้น โชคของคุณก็จะยิ่งดีขึ้น

**แบบ: OOWWO** ความหมาย: คุณมีคุณลักษณะที่ดีเพียงแต่อาจจะประสบความสำเร็จจริงๆ ต่อมาอายุมากขึ้นแล้วเท่านั้น ให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำงานหนักมากขึ้น ในช่วงที่อายุยังน้อยและช่วงวัยกลางคน แล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเมื่ออายุมากขึ้น

**แบบ: OOWWO** ความหมาย: คุณจำเป็นต้องอดทนต่อการมีจิตใจคับแคบในทัศนคติของคุณและวิธีที่คิดคืดหรือทำงาน ลองทำตัวให้อ่อนน้อมกับตนเองและเรียนรู้ใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำคุณไปสู่จุดสูงสุดของธุรกิจและชีวิตการทำงาน

**แบบ: WOWWW** ความหมาย: คุณมีทักษะทางสังคมที่ดีมาก ไม่ว่าคุณจะทำกิจการอะไร คุณก็จะชอบที่จะลงเสียงและคุณมักจะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเสมอ แต่ระวัง ในช่วงหลังของชีวิตอาจจะมีเรื่องทำร้ายมากขึ้น จึงเสียงให้ยอมลงเมื่อคุณอายุมากขึ้น

**แบบ: WWWOW** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีทัศนะกว้างไกลและมีมารยาทที่ดีของมาก ระวังไว้ ทัศนคติของคุณอาจทำให้คุณตกที่นั่งลำบาก อยู่บนพื้นฐานเหตุผลให้มากกว่านี้ดีกว่า แล้วชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก

**แบบ: WOWOW** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีความสุขหรือซุกซนไปต่างๆ เพราะคุณเป็นคนคือวัน หากคุณสามารถมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องการในชีวิตได้ คุณก็จะประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาที่คือคุณเป็นคนเอาแน่นอนไม่ได้และคลุมเครือในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงในชีวิต

**แบบ: OWOOW** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีคุณธรรมและเป็นคนใจดี คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นรวมทั้งเพื่อนฝูง ดังนั้นคุณจึงเป็นที่ชื่นชอบ เนื่องจากคุณเป็นคนที่ดีอะไรก็สิ่งและมีความละเอียดอ่อนต่อผู้อื่น คุณจะมีความสุขกับความสำเร็จในงานด้านความคิดสร้างสรรค์

**แบบ: OOWOO** ความหมาย: คุณเป็นคนกล้าหาญและทำงานหนัก คนมากมายต่างก็โง่เขลาแต่คุณอายุยังน้อย แต่ถ้าคุณไม่รักชื่อเสียงของคุณไว้ คุณอาจจะสร้างศัตรูขึ้นเมื่อคุณแก่ขึ้นและชีวิตจะยากลำบากมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

**แบบ: WWWOW** ความหมาย: คุณเป็นคนฉลาดมากและจะมีความสุขกับเกียรติยศทั้งหลายไป คุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นและได้มีโชคด้านความมั่งคั่ง ถ้าคุณทำงานหนักได้ คุณจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จคนหนึ่ง

**แบบ: WWWOO** ความหมาย: คุณมีชีวิตที่ซึ้งๆ ลงๆ ตลอดทั้งชีวิต ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสามารถก้าวไปทีละขั้นอย่างมั่นคงได้ คุณจะมีความสุขกับชีวิตอันสงบสุขเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

**แบบ: OWOOW** ความหมาย: คุณมีสติปัญญาหลักแหลมมาโครเทียบได้ยาก คุณทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณเป็นคนที่มีลักษณะก้าวร้าวและดูขมขื่น ถ้าคุณแก้ไขตรงนี้ได้คุณก็จะเข้าไปได้สูง

**แบบ: OOWOO** ความหมาย: คุณมีจิตใจดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คุณไม่เก่งด้านการทำงานธุรกิจ แต่คุณจะเป็นคนที่ดีหรือเป็นได้แก่กระทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณ คุณจะมีมีความสุขกับความสำเร็จในโลกว่าชาาร

**แบบ: WWWOO** ความหมาย: คุณจะได้รับธุรกิจหรือมรดกตกทอดจากบิดามารดาของคุณหรือจากผู้ที่อายุมากกว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีฝีมือและสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเองได้ แต่ความใจร้อนของคุณอาจทำให้คุณลำบากได้ไม่น้อย

**แบบ: WWWOO** ความหมาย: คุณเป็นคนจิตใจดีและมีสติดี เข้าใจในชีวิตของคุณ เพราะคุณคิดถึงคนอื่นที่เข้ามาหาคุณ ทำงานให้หนักแล้วคุณก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อมาได้อย่างง่ายดาย คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

**แบบ: OOWWW** ความหมาย: คุณเป็นคนตรงมากคนหนึ่ง แต่ความคิดของคุณค่อนข้างจะเหมือนชื่อและไม่ลึกซึ้ง แม้ว่าคำแนะนำของคุณจะดี แต่ถ้าคุณไม่คิดให้ถี่ถ้วนในสิ่งที่พูด คุณก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าคนอื่นดูจะมองว่าคุณคิดเห็นของคุณ คำพูดของคุณมีพลังไม่เพียงพอ

**แบบ: WOOWW** ความหมาย: คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีนิสัยรักสงบ ดังนั้นคุณจึงเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เพราะความหุนหันพลันแล่นของคุณอาจทำให้คุณไปลงวงเวียนเกิดคนเขา

**แบบ: OOWWW** ความหมาย: คุณมีนิสัยขี้หงงและขี้แวงมาก แม้ว่าถึงแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจงามคนหนึ่งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม คุณต้องปรับปรุงทักษะด้านสังคมให้ดีขึ้น ญาติๆ คุณดูมีแนวโน้มที่จะตักตวงผลประโยชน์จากคุณ

**แบบ: OOWWO** ความหมาย: คุณจะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง แม้ว่าชีวิตของคุณเหมือนจะไม่มั่นคงในช่วงแรกของการทำงาน และคุณจำเป็นต้องทำงานหนักในช่วงอายุสามสิบ แต่เมื่อถึงช่วงที่คุณเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ

**แบบ: OOWWO** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่ง สามารถที่จะมองเห็นและคว้าโอกาสต่างๆ มาได้ คุณเหมาะที่สุดที่จะทำงานด้านการเงินและการลงทุน โชคของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น

**แบบ: WOOWO** ความหมาย: คุณเป็นคนง่ายๆ แต่มีเหตุผล ถ้าคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่พื้นฐานของชีวิตและคอยๆ โดบมันได้แห่งความสำเร็จไปทีละขั้น โดยไม่ใจร้อนเกินไป คุณจะได้ประโยชน์จากโชคด้านความมั่งคั่งและได้รับความเคารพจากผู้คน

**แบบ: WOWWO** ความหมาย: คุณเป็นคนคิดอะไรก็ลึกซึ้ง เมื่ออายุยังน้อย คุณก็เตรียมคิดถึงอนาคตของคุณแล้ว คุณจะมีมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข นั่นคือคุณจะมีมีความสุขมากในวัยชรา

**แบบ: WWWOO** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่ง แต่มีแนวโน้มว่าคุณจะขาดใจจากแผนที่ดี และยังอยู่เหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่เริ่มอะไรแล้วไม่ทันก็หมดความสนใจ จึงมีความแว่นตาอยู่ยกจะประสบความสำเร็จ

**แบบ: OOWWO** ความหมาย: คุณเป็นคนน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือมาก คุณแทบไม่มีแรงกระตุ้นที่จะก้าวร้าวหรือยกมือไหว้ทักทายสมมติเลย แต่ระวังเอาไว้ ถ้าคุณไม่รู้จักดูแลตัวเอง คุณอาจจะถูกหลอกและถูกผู้อื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆ

**แบบ: WOOWO** ความหมาย: คุณเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาและเข้าหาผู้อื่นอย่างเปิดเผย คุณมีความคิดเดียวและชัดเจน แต่คุณก็อาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ง่ายๆ ถึงอย่างไรคุณก็ยังโชคดีเพราะเมื่อคุณถึงวัยกลางคน คุณจะขึ้นไปถึงสถานะที่โดดเด่น และโชคของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นดียิ่งขึ้นไปอีก

**แบบ: WOWOO** ความหมาย: คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและคุณชอบใช้ชีวิตอิสระ ออกไปเที่ยว ปาร์ตี้ และงานสังสรรค์ เมื่อคุณเข้าสู่วัยกลางคน คุณจะได้อาศัยความช่วยเหลือสนับสนุนของผู้อื่น แต่คำเตือนก็คือ ถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้ดี คุณอาจจะเจอเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในวันข้างหน้า

**แบบ: OOWOO** ความหมาย: คุณมีทักษะทางด้านสังคมที่ดี คุณจึงมักจะได้รับคำชื่นชมและคำชมเชยจากผู้อื่นที่ผิดพลาด ผู้คนมากมายจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นมาที่มีความโดดเด่น และโชคของคุณจะยอดเยี่ยมไม่แพ้สิ่งๆ